

ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 8-14 ตุลาคม 2565

ธนาคารแคนาดาชี้เศรษฐกิจประเทศเสี่ยงถดถอยเร็วกว่าคาดการณ์

ในเวลานี้ ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์จากแคนาดาก็ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ในประเทศไว้เช่นกัน ล่าสุด คุณ Nathan Janzen และคุณ Claire Fan จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคาร Royal Bank แคนาดา ได้จัดทำรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ กล่าวว่า หากได้ประเมินผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วและแรง ภาวะเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของเศรษฐกิจคู่ค้าแล้วนั้น จึงคาดว่าแคนาดาอาจเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาส 1 ปี 2566 เร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้หนึ่งไตรมาส

เนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกต่างต้องพากันขึ้นดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ โดยตั้งแต่มีนาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาถึง 5 ครั้ง จากเดิมช่วงโควิดที่อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.25 มาปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3.25 ซึ่งคุณ Nathan และ Claire คาดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเป็นร้อยละ 4.00 ภายในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของเอกชนอย่างเลี่ยงไม่ได้

โดยภาคการผลิตสินค้า จะเป็นธุรกิจแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อด้านกำไร ยอดขาย และจำนวนลูกค้าที่จับจ่ายน้อยลงลง รวมไปถึงประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มจะลดจำนวนการบริโภคสินค้าในปีถัดไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยอยู่เช่นกัน



THE CANADIAN PRESS/Alex Lupul)

แต่ขณะเดียวกัน ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ยังคงปรับตัวได้ดี เนื่องจากความต้องการเดินทางของชาวแคนาดา ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้คนอัดอั้นไม่ได้เดินทางตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนได้จากจำนวนการจองที่พัก ตัวเครื่องบินและการจ้างงานยังคงดี

ในส่วนตลาดแรงงาน ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีสัญญาณการจ้างงานลดลง สะท้อนจากตัวเลขอัตราการว่างงานเริ่มสูงขึ้น คาดว่าจะขึ้นไปแตะที่ระดับร้อยละ 7.0 ปลายปี 2566 (จากอัตราการว่างงานเดือนมิ.ย. และ ก.ค. 2565 ที่อยู่ที่ร้อยละ 4.9) โดยธุรกิจจะเริ่มปรับลดชั่วโมงการทำงาน และปรับลดคนงานออกจากงานมากขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทางศูนย์ฯ ประเมินว่าอำนาจการจับจ่ายแต่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
1009-1166 Alberni Street
Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400
Fax: +1 604 683 6775
Email: vancouver@thaitrade.ca

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 8-14 ตุลาคม 2565

ละครวีเรือนโดยเฉลี่ยจะลดลงราว 3,000 ดอลลาร์แคนาดา (หรือ 82,000 บาท) ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวรายได้น้อยและแรงงานที่มีรายได้ต่ำต้องแบกรับค่าใช้จ่าย และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทันที เมื่อเทียบกับคนรายได้สูงที่ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่า

การประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคาร Royal Bank แคนาดา ยังสอดคล้องกับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจแคนาดาในปี 2566 เหลือร้อยละ 1.5 จากเดิมที่ร้อยละ 1.8 พร้อมกับการกล่าวว่าเป็นตัวเลขการบ่งชี้การขยายตัวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 นอกเหนือจากช่วงที่เกิดวิกฤติการเงิน และการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ขณะที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคกำลังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย สถานการณ์การจับจ่ายใช้สอย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ลดลงไปพร้อมกับยอดขายของหลายธุรกิจ ได้เป็นตัวแปรที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่กลยุทธ์การจัดการ การขาย และการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยสคต. แนะนำ ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์การค้าต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมกับความท้าทายที่เข้ามาเสมอ มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ได้ และให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ที่มาของบทความ <https://financialpost.com/news/economy/a-recession-in-canada-will-likely-strike-sooner-than-predicted-royal-bank-says>